

## 'หมอธี' ชี้ตั้ง3ปีก'คุรุสภา-สกสค.-อค.' ให้งานต่อเนื่อง-เปลี่ยนแปลง-ไม่โกง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีตนได้ลงนามแต่งตั้งนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัด ศธ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และนายวีระกุล อรรถนัยนาถ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้ำ (อค.) ของ สกสค. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ไม่มีเรื่องโง่งมาเกี่ยวข้อง อย่างเลขาธิการคุรุสภา เห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะหลักสูตรการเรียนครูต้องมีสากลามากขึ้น และมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ขึ้นมาใหม่อีกด้วย เห็นว่านางวัฒนาพรเหมาะสม เพราะเคยเป็นครู มีความสามารถในด้านภาษา เพราะดูแลงานในส่วนต่างประเทศมาก่อน อีกทั้งครูส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงอยากได้ผู้หญิงมารับตำแหน่งนี้

"ส่วนนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ อค. จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน จึงแต่งตั้งนายพีระ และนายวีระกุล ทั้ง 2 คนเป็นคนดีมา ตรงไปตรงมา ดูแลงานทั้ง 2 ส่วนนี้ได้ เพราะงานส่วนนี้ยาก และซับซ้อน" นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ ที่ สกสค. ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่เลขาธิการ สกสค. ระหว่างนายพินิจศักดิ์ให้นายพีระ โดยนายพินิจศักดิ์กล่าวว่า ตลอด 1 ปีที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้อำนวยการ สกสค. ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีหลายเรื่องปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ เช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่ง สกสค. พยายามแก้ไขระเบียบที่ยุ่งยาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู อยากให้สานต่อ และแก้ไขปัญหาคือไป อีกเรื่องคือในวันที่ 9 กันยายน เป็นวันครบรอบวันสถาปนา สกสค. ทาง สกสค. จัดโครงการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี อยากให้เลขาธิการคนใหม่ พิจารณารายละเอียดการรับสมัครสมาชิกอย่างชัดเจน และรอบคอบ

นายพีระกล่าวว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ นพ.ธีระเกียรติมอบหมาย แต่ต้องขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ยึดหลักการทำงาน ชื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง ทำงานอย่างตรงไปตรงมา และยึดหลักธรรมาภิบาล เพราะ สกสค. ไม่ได้ดูแลแค่ครู ต้องดูแลพ่อแม่ คู่สมรส และลูกหลานของครูด้วย